B. NGUYÊN ÂM
1. /i:/
	/i:/ is a long vowel sound.

Make your mouth wide, like a smile /i:/.

Your tongue touches the sides of your teeth /i:/.

(/i:/ là một nguyên âm dài. Để phát âm, ta mở rộng miệng như đang mỉm cười. Lưỡi chạm vào hai bên răng)
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	Eg: see /si:/

       bee /bi:/

       teacher /'ti:tʃə(r)/

       complete /kəm'pli:t/
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	Những từ có phiên âm là /i:/
	Những từ đọc khác

	 /i:/
	see, free, screen, agree, guarantee, …
	

	
	heat, easy, dream, teach, breathe, creature, …
	breakfast, …

	
	scene, complete, obsolete, intervene, Vietnamese, …
	pen, get, bed, …

	
	machine, sardine, routine, magazine, …
	science, bite, side, …


2. /ɪ/

	/ɪ/ is a short vowel sound.

Make your mouth a bit less wide than for 

/i:/.

Your tongue is a bit further back in your mouth than for /i:/

(/ɪ/ là một nguyên âm ngắn. Khi phát âm, miệng mở hẹp hơn so với âm /i:/, lưỡi lùi về phía sau nhiều hơn so với âm /i:/)
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	Eg: happy /'hæpi/

       snowy /'snəʊi/

       begin /bɪ'gɪn/
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	Những từ có phiên âm là /ɪ/
	Những từ đọc khác

	/ɪ/
	hit, sitting, bit, kit, dim, grin, twin, him, begin, …
	hide, bite, …

	
	become, decide, return, remind, exchange, …
	den, bend,…

	
	industry, friendly, cloudy, rainy, …
	dry, sky, …

	
	Market, booklet, …
	science

	
	busy, minute, …
	study, clumsy,…

	
	women, …
	woman, …


3. /u:/

	/u:/ is a long vowel sound. Make a lip into a circle. Put your tongue up and back.

 (/u:/ là một nguyên âm dài. Để phát âm, ta tròn môi và đưa lưỡi cao lên về phía sau)
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	Eg: lunar /'lu:nə(r)/

       too /tu:/

       move /mu:v/
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	Những từ có phiên âm là /u:/
	Những từ đọc khác

	/u:/
	brew, crew, flew, screw, …
	sew, require, …

	
	bruise, fruit, juice, cruise, recruit, …
	build, guilty, …

	
	blue, glue, clue, … 
	continue, guess, technique, …

	
	food, cool, goose, spoon, tool, tooth, bamboo, …
	door, floor, …

	
	do, two, who, whom, whose, tomb, …
	conduct, wrong, …


4. /ʊ/

	/ʊ/ is a short vowel sound. Make your lips a little round. Your tongue is not so far back as for /u:/.

 (/ʊ/ là một nguyên âm ngắn. Khi phát âm, môi hơi tròn và lưỡi không đứa vào bên trong nhiều như /u:/)
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	Eg: put /pʊt/

       look /lʊk/

       cooker /'kʊkə(r)/
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	Những từ có phiên âm là /ʊ/
	Những từ đọc khác

	 /ʊ/
	put, bush, pull, full, butcher, bullet, …
	cut, blush, …

	
	could, should, would, …
	dangerous, famous, …

	
	woman, wolf
	long, shock, …

	
	foot, cook, book, look, good, wood, …
	food, blood


5. /e/

	/e/ is a short and relaxed sound.

Open your mouth wide

(/e/ là một âm ngắn và thả lỏng. Khi phát âm, ta mở rộng miệng)
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	Eg: ready /'redi/

       many /'meni/

       met /met/

       member /'membə(r)/
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	Những từ có phiên âm là /e/
	Những từ đọc khác

	/e/
	met, bed, get, them, debt, send, tend, …
	sew, eleven, term, …

	
	bread, breath, head, wealth, weather, deaf, …
	to lead, to breathe, …

	
	bury, leisure, friend, many, …
	blur, receive, belief, gate, safe, …


6. /ə/

	/ə/ is a short vowel sound. Open your mouth very slightly and simply. The lips and tongue are relaxed.

 (/ə/ là một nguyên âm ngắn. Khi phát âm, miệng mở nhẹ, môi và lưỡi thả lỏng)
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	Eg: ago /ə'gəʊ/

       mother /'mʌðə(r)/
       picture /'pɪktʃə(r)/
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	Những từ có phiên âm là /e/
	Những từ đọc khác

	/ə/
	answer, open, silent, generous, …
	bed, send, …

	
	compare, handsome, random, control, …
	wolf, bomb, …

	
	away, cinema, …
	lake, mate, fate, …


7. /ɜ:/

	/ɜ:/ is a long vowel sound. Your mouth and tongue should be relaxed.

 (/ɜ:/ là một nguyên âm dài. Khi phát âm, miệng và lưỡi thả lỏng)
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	Eg: bird /bɜ:d/

       turn /tɜ:n/

       first /fɜ:st/
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	Những từ có phiên âm là /ɜ:/
	Những từ đọc khác

	/ɜ:/
	err, serve, verse, mercy, …
	change, strange, …

	
	stir, girl, bird, first, …
	still, mill, king, …

	
	world, word, worm, …
	storm, bomb, …

	
	turn, burn, hurt, burglar, Thursday, …
	sugar, sun, …

	
	learn, earth, heard, earn, search, …
	bear, hear, …


8. /ɔ:/

	/ɔ:/ is a long vowel sound. 

Put the front of your tongue dowm.
Round your lips.

 (/ɔ:/ là một nguyên âm dài. Khi phát âm, đầu lưỡi hạ thấp, tròn môi)
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	Eg: saw /sɔ:/

       talk /tɔ:k/

       short /ʃɔ:t/
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	Những từ có phiên âm là /ɔ:/
	Những từ đọc khác

	/ɔ:/
	call, fall, all, small, wall, …
	shall, …

	
	haunt, launch, daughter, naughty, …
	laugh, aunt, …

	
	law, dawn, crawl, awful, awkward, straw, …
	

	
	born, lord, sort, forty, morning, portable, …
	colour, janitor…

	
	four, pour, court, course, …
	rough, enough, …

	
	board, hoarse, soar, roar, …
	

	
	door, floor, …
	poor, … 


9. /æ/

	/æ/ is a short sound. Open your mouth wide.

(/æ/ là một nguyên âm ngắn. Khi phát âm, miệng mở rộng)
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	Eg: cat /kæt/

       hand / hænd/

       map /mæp/
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	Những từ có phiên âm là /æ/
	Những từ đọc khác

	/æ/
	cat, black, tan, map, fan, dam, …
	change, friend, army, …


10. /ʌ/

	/ʌ/ is a short, relaxes vowel sound. Open your mouth wide. Your tongue should rest in the middle of your mouth 

 (/ʌ/ là một nguyên âm ngắn và thả lỏng. Khi phát âm, miệng mở rộng, lưỡi thả ở vị trí giữa miệng)
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	Eg: cut /kʌt/

       some /sʌm/

       money /'mʌni/
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	Những từ có phiên âm là /ʌ/
	Những từ đọc khác

	/ʌ/
	run, sun, cup, luck, but, dust, gun, rug, duck, …
	duke, put, push, …

	
	come, some, love, does, other, among, honey, nothing, …
	no, tone, do, …

	
	young, touch, rough, enough, double, trouble, …
	couch, about, flour, …

	
	blood, flood, …
	food, …


11. /ɑ:/

	/ɑ:/ is a long vowel sound. Open your mouth wide. Your tongue should rest the bottom of your mouth.

 (/ɑ:/ là một nguyên âm dài. Khi phát âm, miệng mở rộng, lưỡi hạ thấp)
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	Eg: start /stɑ:t/

       bar /bɑ:(r)/

       father /'fɑ:ðə(r)/
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	Những từ có phiên âm là /ɑ:/
	Những từ đọc khác

	/ɑ:/
	arm, bar, star, harm, cart, charm, …
	scarce, quart, …

	
	father, calm, half, …
	safe, cave, mate, …

	
	clerk, …
	prefer, consider, …

	
	heart, …
	bear, …


12. /ɒ/

	/ɒ/ is a short vowel sound. To make this sound, round your lip a little. The font of your tongue is low and towards the back of your mouth.

 (/ɒ/ là một nguyên âm ngắn. Khi phát âm, môi hơi tròn, đầu lưỡi hạ thấp và đưa về phía sau miệng)
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	Eg: dog /dɒg/

       cost /kɒst/

       coffee /'kɒfi/
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	Những từ có phiên âm là /ɒ/
	Những từ đọc khác

	/ɒ/
	hot, rock, clock, doctor, document, opposite, long, strong, …
	among, nothing, …

	
	wash, quarrel, …
	match, about, …


C. NGUYÊN ÂM ĐÔI

CÁCH PHÁT ÂM 8 NGUYÊN ÂM ĐÔI

1. /aɪ/

	Chuyển từ phát âm /a:/ đến phát âm /ɪ/:

- Lưỡi nâng lên và hơi đẩy ra trước

- Môi chuyển từ mở rộng đến hơi mở sang hai bên

- Phần âm /a:/ được phát âm dài và to hơn với phần âm /ɪ/
	Eg: five /faɪv/

       eye /aɪ/

       cry /kraɪ/
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	Những từ có phiên âm là /aɪ/
	Những từ đọc khác

	/aɪ/
	five, bite, sight, like, kind, child, …
	live, give, win, machine, …

	
	eye, die, dye, lie, pie, …
	friend, trend, …

	
	cry, try, shy, type, cycle, …
	typical, pyramid, …

	
	guide, guise, quite, require, …
	build, suit, bruise, …


2. /aʊ/

	Chuyển từ phát âm /ɑ:/ đến phát âm /ʊ/:

- Lưỡi nâng cao hơn
- Môi chuyển từ hơi mở đến hơi tròn
- Phần âm /ɑ:/ được phát âm dài và to hơn so với phần âm /ʊ/
	Eg: out /aʊt/

       now /naʊ/

       our /'aʊə(r)/
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	Những từ có phiên âm là /aʊ/
	Những từ đọc khác

	/aʊ/
	out, bound, cloud, doubt, found, proud, our, hour, flour, …
	young, touch, colour, tour, …

	
	now, vow, brow, crown, gown, towel, frown, …
	know, slow, crow, …


3. /əʊ/

	Chuyển từ phát âm /ə/ đến phát âm /ʊ/:

- Lưỡi nâng lên và lùi về phía sau

- Môi chuyển từ hơi mở đến hơi tròn môi

- Phần âm /ə/ được phát âm dài và to hơn so với phần âm /ʊ/
	Eg: potato /pə'teitəʊ/

       coal /kəʊl/

       narrow /'nærəʊ/
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	Những từ có phiên âm là /əʊ/
	Những từ đọc khác

	/əʊ/
	go, no, so, toe, tomato, potato, comb, cold, home, …
	do, bomb, …

	
	coal, coat, goat, foam, loan, road, soak, …
	board, coarse, soar, hoar, …

	
	bow, low, mow, row, grow, narrow, window, …
	now, brow, …

	
	though, dough, although, …
	touch, hour, …


4. /eə/

	Chuyển từ phát âm /e/ đến phát âm /ə/:

- Lưỡi lùi về phía sau

- Môi chuyển từ mở hơi rộng sang mở trung bình

- Phần âm /e/ được phát âm dài và to hơn so với phần âm /ə/
	Eg: prepare /prɪ'teə/

       air /eə(r)/

       bear /beə(r)/
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	Những từ có phiên âm là /eə/
	Những từ đọc khác

	/eə/
	bare, care, hare, prepare, …
	

	
	air, chair, hair, pair, …
	

	
	bear, pear, tear (xé rách), wear, …
	beard, hear, tear (nước mắt), …

	
	heir, their, …
	receive, eight, either, leisure, …

	
	where, …
	here, we're, sincere, coherent, …


5. /eɪ/

	Chuyển từ phát âm /e/ đến phát âm /ɪ/:

- Lưỡi di chuyển lên trên

- Môi chuyển từ hơi mở rộng đến mở sang hai bên

- Phần âm /e/ được phát âm dài và to hơn so với phần âm /ɪ/
	Eg: nation /'neɪʃn/

       bail /beɪl/

       say /seɪ/

       great /greɪt/
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	Những từ có phiên âm là /eɪ/
	Những từ đọc khác

	/eɪ/
	late, cake, mate, nation, Asian, change, strange, …
	have, hat, tall, many, banana, mansion, …

	
	bail, mail, hail, nail, faint, …
	said, air, fair, hair, …

	
	say, stay, day, clay, ray, …
	quay, papaya

	
	great, break, steak, …
	breakfast, tea, …

	
	they, prey, grey, obey, …
	money, storey, …

	
	eight, weight, freight, neighbor, …
	height, …


6. /ɪə/

	Chuyển từ phát âm /ɪ/ đến phát âm /ə/:

- Lưỡi hạ thấp và lùi về phía sau

- Môi chuyển từ hơi mở sang hai bên đến mở tự nhiên

- Phần âm /ɪ/ được phát âm dài và to hơn so với phần âm /ə/
	Eg: career /kə'riə(r)/
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	Những từ có phiên âm là /ɪə/
	Những từ đọc khác

	/ɪə/
	near, ear, hear, clear, tear, …
	tear (xé rách), bear, pear, wear, …

	
	beer, cheer, deer, career, engineer, …
	

	
	here, we're, sincere, coherent, …
	where, …


7. /ɔɪ/

	Chuyển từ phát âm /ɔ:/ đến phát âm /ɪ/:

- Lưỡi nâng lên và hơi đẩy ra trước

- Môi chuyển từ mở rộng đến hơi mở sang hai bên

- Phần âm /ɔ:/ được phát âm dài và to hơn với phần âm /ɪ/
	Eg: join /dʒɔɪn/

       destroy /dɪ'strɔɪ/

       toy /tɔi/
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	Những từ có phiên âm là /ɔɪ/
	Những từ đọc khác

	/ɔɪ/
	join, oil, spoil, soil, …
	coincident

	
	boy, destroy, joy, toy, …
	oxer 


8. /ʊə/

	Chuyển từ phát âm /ʊ/ đến phát âm /ə/:

- Lưỡi hạ thấp và hướng ra phía trước

- Môi chuyển từ hơi tròn đến hơi mở sang hai bên

- Hơi tròn môi

- Phần âm /ʊ/ được phát âm dài và to hơn so với phần âm /ə/
	Eg: tourist /'tʊərɪst/

        Poor /pʊə(r)/

	
	


	
	Những từ có phiên âm là /ʊə/
	Những từ đọc khác

	/ʊə/
	tourist, pure, mature, …
	figure

	
	poor, moor, …
	floor


D. PHỤ ÂM

TÓM TẮT KIẾN THỨC

Có 24 phụ âm trong tiếng Anh. Các phụ âm thường được phân loại thành âm vô thanh (voiceless sound) và âm hữu thanh (voiced sound).

( Các âm vô thanh: p, k, f, s, ʃ, t, tʃ, θ
( Các âm hữu cơ: b, d, g, h, j, l, m, n, η, r, ð, v, w, z, ʒ, dʒ
1 & 2. /p/, /b/

	- Close your lips tight (mím chặt môi)

- Push the air forward in your mouth (đẩy khí vào khoang miệng)

- Open your líp quickly (bất lường khí ra khỏi miệng)
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	Eg: pig /pɪg/ - big /bɪg/
       pear /peə(r)/ - bear /beə(r)/
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	Những từ có phiên âm là /p/, /b/
	Những từ đọc khác

	/p/
	happy, apple, appear, …
	

	
	drop, paper, peace, pea, pen, …
	psychology, pneumatic, …

	/b/
	book, bank, ball, boy, black, …
	bomb, debt, climb, …


3 & 4. /t/, /d/

	- Put your tongue just behind your top teeth (đặt lưỡi sau răng hàm trên)

- Push the air forward in your mouth then quickly move your tongue away (đẩy khí về phía trước và bặt lưỡi ra khỏi vị trí ban đầu)
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	Eg: write /rait/ - ride /raid/
       time /taim/ - dime / daim/
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	Những từ có phiên âm là /t/, /d/
	Những từ đọc khác

	/t/
	ten, tooth, content, …
	national, question, …

	
	watched, washed, kicked, missed, …
	wanted, visited, played, …

	/d/
	doctor, danger, dig, door, …
	procedure, graduate, sandwich, …

	
	banned, changed, played, begged, …
	watched, decided, …


5 & 6. /k/ & /g/

	- Stop the air with the back of your tongue (Chặn luồng khí bằng mặt sau của lưỡi)

- Then move your tongue to release the air (Sau đó bật lưỡi để khí thoát ra ngoài)
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	Eg: car /kɑ:(r)/ - girl /gɜ:l/
       key /ki:/ - ghost /gəʊst/
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	/k/
	Những từ có phiên âm là /k/
	Ngoại lệ

	
	look, milk, click, pocket, …
	knee, knife, know, …

	
	can, carrot, cause, cake, …
	center, certain, social, musician, …

	
	chorus, school, chemistry, chaos, …
	choose, church, machine, …

	
	quay, queue, technique, antique, …
	quality, quiet, question, …

	
	mix, fax, luxury, …
	box, exhaust, exact, …


	/g/
	Những từ có phiên âm là /g/
	Ngoại lệ

	
	game, goal, geese, gamble, get, girl, …
	gentle, gymnastic, village, cottage, …

	
	ghost, …
	right, fight, enough, …

	
	language, guest, …
	


7 & 8. /s/ & /z/
	- Put your tongue forward behind your top teeth first (đưa lưỡi về phía trước và đặt ở sau răng trên)

- Then force the air out over the top of your tongue (sau đó cho luồng hơi thoát ra theo đầu lưỡi)
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	Eg: six /sɪks/ - rose /rəʊz/

       star /stɑ:(r)/ - zip /zɪp/

       bus /bʌs/ - noise /nɔɪz/
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	/s/
	Những từ có phiên âm là /s/
	Ngoại lệ

	
	story, sister, sad, see, …
	sure, sugar, …

	
	roofs, books, taps, nets, …
	watches, knees, …

	
	city, center, century, cynic, …
	click, can, cake, …


	/z/
	Những từ có phiên âm là /z/
	Ngoại lệ

	
	nose, rise, lose, result, season, …
	base, case, loose, …

	
	his, pens, doors, …
	Pets, roofs, …

	
	exact, xylophone, exhaust, …
	fax, mix, …


9 & 10. /ʃ/ & /ʒ/

	- Put your tongue up and back a little (đưa lưỡi lên và đẩy về sau một chút)

- Push your lips forward into a circle (đẩy 2 môi về phía trước tạo thành vòng tròn)
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	Eg: she /ʃi:/        

       shop / ʃɒp/

       asia /'eiʒə/  

       usual /'ju:ʒuəl/
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	/ʃ/
	Những từ có phiên âm là /ʃ/
	Ngoại lệ

	
	shoe, sheet, rush, wash, dish, …
	

	
	ensure, sugar, mission, tension, …
	see, sad, story, …

	
	special, social, ancient, ocean, …
	cook, cool, city, …

	
	Nation, potential, intention, …
	pet, tool, center, …

	
	machine, chemise, chevalier, …
	chemistry, watch, …


	/ʒ/
	Những từ có phiên âm là /ʒ/
	Ngoại lệ

	
	pleasure, measure, erosion, usual, …
	sugar, sing, sight, …

	
	Massage, mirage, …
	get, go, …

	
	equation
	question, nation, …


11 &12. /tʃ/, /dʒ/

	- Begin to make /t/ or /d/ (bắt đầu như khi phát âm /t/ hoặc /d/)

- Then move your tongue back and away from the roof the mouth as you say /ʃ/ or /ʒ/ (sau đó đẩy lưỡi về phía sau và cách xa vòm miệng như khi bạn phát âm /ʃ/ hoặc /ʒ/)
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	Eg: choke /tʃəʊk/    

       cheers /tʃɪəz/

       joke /dʒəʊk/  

       jeers /dʒɪə(r)z/
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	/tʃ/
	Những từ có phiên âm là /tʃ/
	Ngoại lệ

	
	natural, century, picture, future, …
	teacher, take, …

	
	cheap, chicken, child, choose, cheer, …
	machine, christmas, …

	
	cello, concerto
	concert, contract, …


	/dʒ/
	Những từ có phiên âm là /dʒ/
	Ngoại lệ

	
	schedule, verdure, soldier, …
	door, dog, …

	
	gentle, stage, ginger, village, …
	massage, good, gray, …

	
	joy, july, judge, joke, …
	


13 & 14. /f/ & /v/

	- Touch your top teeth with the bottom lip (đặt răng trên chạm môi dưới)

- Blow out the air between your lips and teeth (thổi luồng hơi thoát ra giữa môi và răng)
	[image: image51.png]




	Eg: few /fju:/    

       leaf /li:f/

       view /vju:/  

       leave /li:v/

	[image: image52.png]





	/f/
	Những từ có phiên âm là /f/
	Ngoại lệ

	
	fan, fish, fight, fell, …
	of, …

	
	staff, sniff, coffee, …
	

	
	photo, phrase, orphan, …
	

	
	laugh, enough, rough, …
	thought, fight, thorough, …


	/v/
	Những từ có phiên âm là /v/
	Ngoại lệ

	
	visit, victory, invite, …
	

	
	of, …
	fix, find, …


15 & 16. /θ/ & /ð/

	- Put the tip of your tongue between your front teeth (đặt đầu lưỡi giữa 2 hàm răng)

- Blow out the air between your tongue and the top of your teeth (thổi luồng hơi thoát ra giữa lưỡi và răng trên)
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	Eg: thief /θi:f /    

       this /ðɪs/

       thin /θɪn/  

       than /ðæn/

	[image: image54.png]





	“th” có phiên âm là /θ/
	“th” có phiên âm là /ð/

	thing, think, path, truth, mouth, bath, month, length, …
	they, this, gather, weather, without, together, …


17. /h/

	- Open your mouth wide (mở rộng miệng)

- Quickly push out the air and don’t use your voice (đẩy nhanh luồng hơi ra ngoài mà không phát ra âm thanh)
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	Eg: hand /hænd/    

       hill /hɪl/

       help /help/  

	[image: image56.png]





	/h/
	Những từ có phiên âm là /h/
	Ngoại lệ

	
	hand, house, hot, heat, husband, heel, heat, …
	hour, honest, honor, rhythm, …

	
	who, whom, whose, whole, whole – some, wholefood, …
	what, why, which, …


18. /m/

	- Close your lips (mím môi lại)

- Use the voice and push the air through your nose (đẩy luồng khí thoát ra ngoài khoang mũi)
	[image: image57.png]




	Eg: man /mæn/    

       make /meɪk/

       time /taim/  
Lưu ý: Chỉ có chữ “m” được phát âm là /m/
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19. /n/

	- Put the tip of your tongue on the roof of your mouth behind your top teeth. (đặt đầu lưỡi lên vòm miệng sau răng hàm trên)

- Use the voice and push the air through the nose (đẩy luồng khí thoát ra ngoài qua khoang mũi)
	[image: image59.png]




	Eg: nice /naɪs/    

       know /nəʊ/
Lưu ý: Chỉ có chữ “n” được phát âm là /n/

Ngoại trừ: Autumn, think, sink, …
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20. /η/

	- Touch the back of the roof of your mouth with the back of your tongue. (chạm mặt sau của lưỡi lên phía sau vòm miệng)

- Use the voice and push the air through your nose (đẩy luồng khí thoát ra ngoài qua khoang mũi)
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	Eg: sing /siη/    

       ring /riη/
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	/η/
	Những từ có phiên âm là /η/
	Ngoại lệ

	
	think, monkey, thank, pink, uncle, …
	nose, nurse, enough, …

	
	bang, morning, angle, strong, …
	danger, challenge, strange, …


21. /l/

	- Put the tip of your tongue just behind the front teeth (đặt đầu lưỡi sau răng cửa hàm trên)

- Use the voice to say /l/ (phát âm âm /l/)
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	Eg: tell /tel/    

       mail /meil/

       help /help/

Lưu ý: Chỉ có chữ “l” được đọc là /l/

Ngoại trừ: talk, walk, calm, half, …

(“l” là phụ âm câm)
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22. /r/

	- Curl the tips of your tongue up (uốn đầu lưỡi lên trên)

- Don’t touch the roof of your mouth with the tip of your tongue and make the lip round (không để đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, hai môi tạo thành hình tròn)
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	Eg: read /ri:d/    

       store /stɔ:(r)/
Lưu ý: Chỉ có chữ “r” được phát âm là /r/

Ngoại trừ: depart, storm, airport, wonderful, …

(“r” là phụ âm câm)
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23. /j/

	- Begin with the sound /i:/ and move your tongue quickly to make the next sound. (bắt đầu bằng âm /i:/ và di chuyển lưỡi thật nhanh để tạo âm tiếp theo)
- Don’t touch the roof of your mouth with your tongue. (không để đầu lưỡi chạm vào vòm miệng)
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	Eg: young /jʌη/    

       year /jɪə(r)/
       yard /jɑ:d/
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	/j/
	Những từ có phiên âm là /j/
	Ngoại lệ

	
	young, your, yellow, yet, yard, …
	

	
	cure, during, uniform, mutual, university, …
	umbrella, cup, bull, bush, …

	
	suit, pursuit, suitor, …
	tuition, suicide, …

	
	beauty, beautiful, …
	measure, teacher, …


24. /w/

	Practice the /u:/ sound first… then quickly relax your lips and use the voisce.

(phát âm /u:/ trước sau đó thả lỏng môi và làm rung dây thanh trong cổ họng)
	[image: image69.png]




	Eg: week /wi:k/    

       wood /wʊd/

       warm /wɔ:m/
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	/w/
	Những từ có phiên âm là /w/
	Ngoại lệ

	
	win, wine, weather, wonder, wing, …
	wrap, write, wrong, wring, wrap, …

	
	what, why, when, …
	who, whole, …

	
	quality, question, quite, quarter, …
	technique, unique, antique

	
	one
	


Pronunciation & Word Stress “s, es, ed” ending sounds

I. –s, -es

1. Trong các danh từ số nhiều hay các động từ chia ở ngôi thứ ba số ít thì hiện tại, ta có biến số -s hoặc –es vào cuối từ.

Eg: He watches TV.


He has two watches.

2. Cách đọc –s và –es

2.1 /ɪz/

Đọc là /ɪz/ nếu:

	Chữ cái tận cùng
	Ví dụ

	s, ss
	misses, kisses, …

	x
	boxes, mixes, …

	ch
	watches, churches, matches, …

	sh
	brushes, washes, …

	ge
	advantages, manages, oranges, …

	ce
	faces, sentences, …

	z, zz
	prizes, buzzes, …

	se
	loses, cases, …


2.2 /s/

Đọc là /s/ nếu từ tận cùng bằng một trong các âm vô thanh còn lại /f/, /p/, /t/, /k/

	Chữ cái tận cùng
	Ví dụ

	t
	meets, units, lists, …

	p
	develops, stops, shops, …

	k
	looks, books, cooks, …

	gh
	laughs, …

	th
	months, maths, …


2.3 /z/

Đọc là /z/ với các trường hợp còn lại

Eg: reads, jobs, drives, goes, tries, moves, …

II. –ed

1. Khi các động từ có quy tắc ở các dạng quá khứ hay quá khứ phân từ ta thêm biến tố -ed vào cuối động từ.
Eg: She watched TV last night.


He arrived late yesterday.

2. Cách đọc âm –ed:

2.1 /ɪd/

Đọc là /ɪd/ nếu:
	Chữ cái tận cùng
	Ví dụ

	t
	wanted, painted, visited, …

	d
	needed, addad, decided, …


2.2 /t/

Đọc /t/ nếu từ tận cùng bằng một trong các âm vô thanh /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /t∫/

	Chữ cái tận cùng
	Ví dụ

	p
	developed, stopped, …

	gh
	laughed, …

	k
	walked, asked, checked, …

	s, ss
	missed, kissed, …

	x
	boxed,…

	ce, se
	sentenced, prectised, …

	sh
	washed, brushed, …

	ch
	watched, mathched, …


2.3 /d/

Đọc /d/ nếu tận cùng bằng một trong các âm hữu thanh còn lại hoặc nếu từ tận cùng bằng nguyên âm.

Eg: planned, cleaned, arrived, carried, enjoyed, shared, …

Một số trường hợp ngoại lệ:

Một số từ kết thúc bằng –ed được dùng làm tính từ, đuôi –ed được phát âm là /ɪd/:

	Từ
	Phiên âm
	Nghĩa của từ

	aged
	/'eɪdʒd/
	cao tuổi, lớn tuổi

	blessed
	/'blesɪd/
	thần thánh, thiêng liêng

	crooked
	/'krʊkɪd/
	cong, oằn, vặn vẹo

	dogged
	/'dɒgɪd/
	gan góc, gan lì, bền bỉ

	naked
	/'neikɪd/
	trơ trụi, trần truồng

	learned
	/'lɜ:nɪd/
	có học thức, thông thái, uyên bác

	ragged
	/'rægɪd/
	rách tả tới, bù xù

	wicked
	/'wɪkɪd/
	tinh  quái, ranh mãnh, nguy hại

	wretched
	/'ret∫ɪd/
	Khốn khổ, bần cùng,  tồi tệ


E. TRỌNG ÂM
I. ÂM TIẾT: SYLLABLES

Trong tiếng Anh, âm tiết là một bộ phận từ, một từ có thể có một hoặc nhiều âm tiết.


1. âm tiết: map /mæp/; cat/kæt/


2. âm tiết: member /'membə(r)/


daughter /'dɔ:tə(r)/

2. âm tiết: engineer /,endʒɪ'niə(r)/


continue /kən'tɪnju:/



docunment /'dɒkjumənt/

II. TRỌNG ÂM CỦA TỪ

Trọng âm (stressed syllable) của một từ (word) là một vần (syllable) hay một âm tiết của từ đó được đọc mạnh và cao hơn những vần còn lại; nghĩa là phát âm vần đó với một âm lượng lớn hơn và cao độ hơn.

II. TRỌNG ÂM VỚI TỪ CÓ 2 ÂM TIẾT

Đa số những từ có hai âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi âm tiết cuối có tận cùng bằng “er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on, ish”

Eg: 

father /'fɑ:ðə(r)/

absent /'æbsənt/

to enter /'entə(r)/

children /'t∫ɪldrən/
Ngoại lệ:

to allow /ə'laʊ/

Những từ có hai âm tiết tận cùng bằng 'ent' sau đây được nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai, dù đó là danh từ, động từ hay tính từ.


event /ɪ'vent/

descend /dɪ'send/


lament /lə'ment/

consent /kən'sent/


descent /dɪ'sent/

to content /kən'tent/

Những từ sau đây tận cùng 'er' nhưng lại được nhấn mạnh ở âm tiết sau:

Eg:

to confer /kən'fɜ:(r)/

to refer /rɪ'fɜ:r/


to prefer /prɪ'fɜ:(r)/

Đa số danh từ hai âm tiết có trọng âm chính ở âm tiết đầu.

Eg:


bullet /'bʊlɪt/

table /'teɪbl/


party /'pɑ:ti/

office /'ɒfɪs/

Ngoại lệ:

machine /mə'∫i:n/

decoy /dɪ'kɔɪ/


maroon /mə'ru:n/

July /dʒu'laɪ/


police /pə'li:s/

canal /kə'næl/


technique /tek'ni:k/

advice /əd'vaɪs/


desire /dɪ'zaɪə(r)/

Tính từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu

Eg:

happy /'hæpi/
handsome /'hænsəm/


careful /'keəfl/

Ngoại lệ:

alone /ə'ləʊn/
amazed /ə'meɪzd/
Động từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai

Eg:

affect /ə'fekt/
arrange /ə'reɪndʒ/


apply /ə'plaɪ/

Ngoại lệ:

enter /'entə(r)/
offer /'ɒfə(r)/


visit /'vɪzɪt/

happen /hæpən/…

Một số từ 2 âm tiết sẽ có trọng âm khác nhau tùy thuộc vào từ loại:

	Eg
	N/ adj
	Verb
	
	Eg
	N/ adj
	Verb

	conduct
	/'kɒndʌkt/
	/kən'dʌkt/
	
	increase
	/'ɪηkri:s/
	/ɪn'kri:s/

	conflict
	/'kɒnflɪkt/
	/'kɒnflɪkt/
	
	exploit
	/'esksplɔɪt/
	/ɪk'splɔɪt/

	contest
	/'kɒntest/
	/kən'test/
	
	export
	/'ekspɔ:t/
	/ɪk'spɔ:t/

	decrease
	/'di:kri:s/
	/dɪ'kri:s/
	
	import
	/'ɪmpɔ:t/
	/ɪm'pɔ:t/


IV. TRỌNG ÂM VỚI TỪ CÓ 3 ÂM TIẾT

Hầu hết danh từ có 3 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi hai âm tiết sau có tận cùng là: ary, ature, erty, ity, ory

Eg:


animal /'ænɪml/
architect /'ɑ:kɪtekt/

victory /'vɪktərɪ/
mineral /'mɪnərəl/

Đối với danh từ và tính từ có âm tiết cuối là nguyên âm ngắn hay nguyên âm kép hay kết thúc bằng một phụ âm thì trọng âm rơi vào các âm tiết thứ hai

Eg:

tomato /tə'mɑ:təʊ/
mascara /mæ'sɑ:rə/


survivor /sə'vaɪvə(r)/
pagoda /pə'gəʊdə/


horizon /hə'raɪzən/

Đối với động từ: Nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm ngắn hoặc được kết thúc bằng một phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Eg:

encourage /ɪn'kʌrɪdʒ/
encompass /in'kʌmpəs/

encounter /ɪn'kaʊntə(r)/

Động từ có âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên thì trọng âm rơi vào âm tiết cuối và âm tiết đầu có trọng âm phụ.

Eg:

resurrect /ˌrezə'rekt/
comprehend /ˌkɒmprɪ'hend/


recommend /ˌrekə'mend/
entertain /ˌentə'tein/

Ngoại lệ:

exercise /'eksəsaɪz/
compromise /'kɔmprəmaɪz/

V. MỘT SỐ QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM VỚI TỪ CÓ 3, 4 ÂM TIẾT

1. Danh từ tận cùng bằng –ate, -ite, -ute, -ude trọng âm cách âm tiết cuối một âm tiết.

Eg:

consulate /'kɒnsjələt/
solitude /'sɒlɪtju:d/


appetite /'æpɪtaɪt/
institute /'ɪnstitju:t/

2. Động từ tận cùng –ate, -ude, -y, -ply, -ize, -ise, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên, nhưng nếu chỉ có hai âm tiết thì nhấn trọng âm ở cuối âm tiết cuối.

Eg:

consolidate /kən'sɒlɪdeɪt/
multiply /'mʌltɪplaɪ/


persecute /'pɜ:sɪkju:t/
criticize /'krɪtɪsaɪz/


simplify /'sɪmplɪfaɪ/
compromise /'kɒmprənmaɪz/


geography /dʒi'ɒgrəfɪ/
apply /ə'plaɪ/

Ngoại lệ:

contribute /kən'trɪbj:t/
dehydrate /di:'haɪdreɪt/

distribute /dɪ'strɪbj:t/
migrate /'maɪgreɪt/, /maɪ'greɪt/

3. Đánh trọng âm vào âm tiết trước những vần sau đây.

	Từ tận cùng
	Ví dụ
	Ngoại lệ

	-ance
	at'tendance
	

	-ence
	inde'pendence
	

	-ant
	at'tendant
	

	-ent
	inde'pendent
	

	-ian
	li'brarian, poli'tician
	

	-ience
	'conscience
	'science

	-ient
	ef'ficient
	

	-ỉa
	fa'miliar
	

	-ior
	in'terior
	

	-ic, ics
	po'etic, eco'nomics, mathe'matics
	'catholic, 'politics, 'politic, 'lunatic, a'rithmetic

	-ical
	simul'taneous, eco'nomical
	

	-eous
	com'pendious, spon'taneous
	

	-ious
	com'pendious, vic'torious
	

	-ous
	'famous, tre'medous
	

	-ity
	'unity, famili'arity,
	

	-ory
	'memory, 'factory,
	

	-ury
	'injury, 'mercury,
	

	-ular
	'regular, 'particular
	

	-ive
	sug'gestive, ins'tintive, ex'pensive
	

	-cial
	'special
	

	-tial
	'spatial
	

	-cion
	sus'picion
	

	-sion
	dis'cussion, in'vasion
	'television

	-tion
	'nation, pre'vention
	

	-cious
	'precious
	

	-tious
	in'fectious
	

	-xious
	'anxious
	


4. Những vần cuối dưới đây luôn luôn có trọng âm.
	Từ tận cùng
	Ví dụ
	Ngoại lệ

	-ade
	blockade
	comade, marmalade, decade

	-ee
	guarantee, employee, refugee
	coffee, committee

	-eer
	Engineer
	

	-ese
	Chinese, Vietnamese
	

	-oo(-)
	bamboo, balloon, typhoon
	

	-ette
	cigarette, novelette
	

	-self
	myself, himself
	

	-esque
	picturesque
	

	-ique
	unique
	


VI. TỪ CÓ TIỀN TỐ VÀ HẬU TỐ

1. Tiền tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ

	Tiền tố
	Từ gốc
	Từ có tiền tố

	-un
	im'portant
	unim'portant

	
	'popular
	un'popular

	
	'healthy
	un'health

	
	i'dentified
	uni'dentified

	-im
	ma'ture
	imma'ture

	
	'perfect
	im'perfect

	
	'patient
	im'patient

	
	pre'cise
	impre'cise

	-in
	com'plete
	incom'plete

	
	ex'pensive
	inex'pensive

	
	'accurate
	in'accurate

	
	sin'cere
	insin'cere

	
	con'sistent
	incon'sistent

	-ir
	'regular
	ir'regular

	
	'relevant
	ir'relevant

	
	re'ligious
	irre'ligious

	
	re'placeable
	irre'placeable

	-dis
	'honest
	dis'honest

	
	co'nnect
	disco'nnect

	
	'courage
	dis'courage

	
	ad'vantage
	disad'vantage

	
	'interest
	dis'interest

	-non
	'standard
	non'standard

	
	stop
	non'stop

	-en
	able
	en'able

	
	'danger
	en'danger

	
	'courage
	en'courage

	-re
	'order
	re'order

	
	ar'range
	rear'range

	
	'marry
	re'marry

	-over
	'crowded
	over'crowded

	
	'estimate
	over'estimate

	
	'populated
	over'populated

	
	look
	over'look

	-under
	de'veloped
	underde'veloped

	
	'estimate
	under'estimate

	
	Ngoại lệ:

ground

'statement
	'underground
'understatement


2. Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ

	Hậu tố
	Từ gốc
	Từ có tiền tố

	-ment
	a'gree
	a'greement

	
	de'velop
	de'velopment

	
	a'chieve
	a'chievement

	-ness
	'lucky
	'luckyness

	
	'happy
	'happyness

	
	'bitter
	'bitterness

	-ful
	'beauty
	'beautyful

	
	suc'cess
	suc'cessful

	
	harm
	'harmful

	-ize
	'morden
	'mordenize

	
	'critic
	'criticize

	-ly
	'easy
	'easyly

	
	'zealous
	'zealously

	
	'usual
	'usually

	- less
	care
	'careless

	-able
	en'joy
	en'joyable

	-er/or/ant
	work
	' worker

	
	em'ploy
	em'ployer

	-ing
	'interest
	'interesting

	
	be'gin
	be'gining

	-ship
	friend
	' friendship

	-hood
	child
	' childhood


3. Tiền tố nhận trọng âm

Những tiền tố có trọng âm khi bao trùm hàm một ý nghĩa riêng:
	Tiền tố
	Nghĩa
	Ví dụ

	anti-
	chống đối, kháng cự
	'anti-war

	pro-
	theo, ủng hộ
	'pro-war

	pre-
	tiền, trước
	'pre-war

	vice-
	phó…, phụ…
	'vice-president

	post-
	hậu, sau
	'post-war

	semi-
	một nửa, bán…
	'semi-annual


4. Những tiền tố có khi có trọng tâm có khi không có.

	Tiền tố
	Tiền tố không có trọng âm
	Tiền tố có trong âm

	bi-
	bi'sect
	'bicycle

	cir-
	circum'vent
	'circumspect

	
	
	'circumstances

	mal-
	mal'odorous
	'malcontent

	
	
	'malefactor

	in-
	inex'pensive
	'infamous

	
	in'accurate
	'infidel

	
	
	'infinite


VII. TRỌNG ÂM THAY ĐỔI THEO TỪ LOẠI

	Danh từ
	Nghĩa
	Động từ
	Nghĩa

	'conduct
	sự chỉ đạo
	to con'duct
	hướng dẫn

	'conflict
	cuộc xung đột
	to con'flict
	xung đột

	'contest
	cuộc tranh đoạt 
	to con'test
	tranh đoạt

	'decrease
	sự giảm
	to de'crease
	giảm

	'increase
	sự tăng thêm
	to in'crease
	tăng

	'envelope
	phong thư
	to en'velope
	bọc lại, bao lịa

	'present
	quà, sự hiện diện
	to pre'sent
	tặng quà, xuất trình

	'record
	sổ sách
	to re'cord
	ghi chép, ghi âm

	'object
	vật thể, mục tiêu
	to ob'ject
	phản đối


IV. TRỌNG ÂM KHÔNG THAY ĐỔI THEO TỪ LOẠI

	Danh từ/Tính từ
	Nghĩa
	Động từ
	Nghĩa

	ex'perience
	kinh nghiệm
	to ex'perience
	trải qua

	'finish
	sự chấm dứt
	to 'finish
	làm xong, kết thúc

	'manifest
	rõ ràng
	to 'manifest
	minh giải

	'practice
	sự thực hành
	to 'practice
	thực hành

	'quarrel
	sự cãi nhau
	to 'quarrel
	cãi nhau

	'treasure
	báu vật
	to 'treasure
	quý chuộng


VIII. MỘT SỐ QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM ĐỐI VỚI TỪ GHÉP (compound words)

1. Danh từ ghép

Đối với danh từ ghép (compound nouns) hoặc cụm danh từ, người ta luôn nhấn vào trọng âm của đầu tiên:

Eg:

bookseller /'bʊkselə(r)/
soup spoon /'su:p spu:n/


dining-room /'daɪnɪη ru:m/

2. Tính từ ghép

- Tính từ ghép thường có trọng âm ở từ đầu, nhất là từ ghép với giới từ, hoặc có danh từ đứng ở đằng trước

Eg:

homesick /
'həʊmsɪk/
lonelorn /'lʌvlɔ:n/

heart-broken /'hɑ:t ˌbrəʊkən/
indoor /'ɪndɔ:(r)/
Ngoại lệ:


overseas /ˌəʊvə'si:z/

Nếu có tính từ hoặc trạng từ đứng trước, trọng âm chính thường rơi vào phần thứ hai

Eg:

hot-blooded /ˌhɒt 'blʌdɪd/
well-behaved /ˌwel bi'heɪvd/


old-fashioned /ˌəʊld 'fæ∫nd/
good-looking /ˌgʊd 'lʊkɪη/

3. Động từ ghép

Hầu hết các động từ ghép (compound verbs) có trọng âm chính rơi vào phần thứ 2.

Eg:

understand /ʌndə'stænd/
outdo /ˌəʊt'du:/


overweight /ˌəʊvə 'weɪt/
underline /ˌʌndə 'laɪn/
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